



ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๒๒๘๗

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๙๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๒๑๐๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยสามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ www.lgp.thaijobjob.com และเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

ฝ่ายธุรการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑ ต่อ ๑๙

ประธานกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล

โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๐, ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jstdla.99@gmail.com

ผู้ประสานงาน ศุภดา ทองลือ ๐๙๒-๕๒๘-๒๙๒๙



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สถานธนาบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาบาล
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
ไปแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕
พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ

ตามเอกสารแนบท้าย ๑

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบแข่งขันเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) สำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัคร
และเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือตรวจพบภายหลัง
ว่ามีพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕
ตั้งแต่นั้น

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
กำหนดสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ห้อง ๑๐๓, ๑๐๔,
และ ๑๐๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ตามเอกสารแนบท้าย ๒

/ก. ระเบียบ.../

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงสแลค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยัด และรองเท้าแตะพองน้ำ

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ ตามประกาศฉบับนี้

(๓) ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบที่กำหนด โดยใช้หลักฐานเพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน พร้อมบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินตามที่กำหนดโดยเด็ดขาด กรณีชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ให้นำสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

(๔) ผู้มีสิทธิเข้าสอบถ้ามารายงานตัวเกินเวลาที่กำหนดการรายงานตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(๕) ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินโดยเคร่งครัด

(๖) ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดเท่านั้น

(๗) เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ยังไม่ได้รับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

(๘) มาตรการความปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกัน โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

- ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

- ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงก่อนสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ (รัฐหรือเอกชน) หรือจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือกรณีที่ผู้เข้าสอบใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเอง ให้แนบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เขียนวันที่และเวลาที่ตรวจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยให้ปริ้นเอกสารแล้วนำมายื่นในวันสอบที่บริเวณจุดคัดกรองหน้าสนามสอบหรือแสดงผลในภาพถ่ายหน้าจอ โทรศัพท์มือถือ

๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑) ใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน จำนวน ๑ ฉบับ

๒) สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรอง
การสำเร็จการศึกษา ร่วมกับทะเบียนแสดงผลการเรียน โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๔) ซึ่งได้แก่

- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน จำนวน ๑ ฉบับ

๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
(ในกรณีชื่อตัว และหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) เป็นต้น
จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับตามข้อ ๔. ให้ผู้เข้าสอบเขียนคำรับรองว่า
“สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนา
เอกสารหลักฐาน โดยนำใส่ซองสีน้ำตาลขนาด A4 ปิดผนึกพร้อมทั้งเขียนชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจำตัวสอบ
และตำแหน่งที่สมัครสอบที่หน้าซองไว้ด้วย

๕. สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จะประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น <http://lgp.thaijobjob.com>
และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น www.lgp.go.th

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(โดยการสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบถึงแม้ว่าผู้เข้าสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้
และได้เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) ไปแล้ว ก็จะไม่มีการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
ประธานกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการจัดการสถานธนาบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

รหัสประจำตัวสอบ	คำนำ	ชื่อ	สกุล
1002	นาย	ไพรวลัย	ผึ่งเล็ก
1003	นาย	ธมนภัทร	ปิงคยอม
1007	นาง	ธีราวรณ	อินทिया
1010	นางสาว	ชนิษฐา	วรรณปะกา
1017	นางสาว	ชารทิพย์	จันทรวิมลพันธ์
1020	นางสาว	ปาริชาติ	วงศ์พิชัย
1021	นางสาว	อโนทัย	มีประวัติ
1029	นางสาว	ชนิษฐา	วงศ์คำตา
1030	นางสาว	หยาดพิรุณ	อุ้นอ้า
1031	นางสาว	จารุณี	ทองลง
1032	นางสาว	อุษณีย์	สุภามงคล
1033	นางสาว	สุนิรัตน์	คณะแพง
1038	นางสาว	สุธารักษ์	ส่วนเสมอ
1045	นางสาว	ดวงกมล	ทรงศาศรี
1047	นางสาว	กันติยา	ทองทิพย์
1051	นางสาว	จุฑาพร	โคตรทุม
1055	นางสาว	พัฒนิตา	เหมะลิขัฒทกะ
1056	นางสาว	อรปวีณ์	ณ พัทลุง
1060	นางสาว	พรศิริ	เพชรพวงผู้
1065	นางสาว	กฤษดา	เพชรภักดี
1069	นางสาว	สุพัตรา	เจริญวัฒน์
1070	นางสาว	รสรินทร์	ตันโตก
1086	นางสาว	ธัญญารัตน์	บำรุงพานิชย์
1096	นางสาว	สุฤดี	กิ่งแสง
1097	นาย	อภิเชก	แพไธสง
1102	นางสาว	วราภรณ์	ปิ่นวิเศษ
1112	นาย	มงคล	บัววรรณ
1117	นางสาว	กมลวรรณ	โคราช
1118	นางสาว	อินทอร	สถาปนากรณ์



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

รหัสประจำตัวสอบ	คำนำ	ชื่อ	สกุล
1119	นางสาว	ฮามีนะ	ชำนาญคราด
1127	นางสาว	ศุภรดา	ทับทิมหิน
1133	นาย	สุรียา	สุราวุธ
1140	นางสาว	กัลยรัตน์	สุริยะะ
1144	นางสาว	สาลินี	ลำปอน
1148	นางสาว	สุภาวดี	เลิศประเสริฐ
1151	นาย	ภูเมธ	ประภากุลรัตน์
1162	นางสาว	จันทร์จิรา	กอบการ
1163	นางสาว	วรรณชนก	สิทธิมงคล
1167	นาง	อุไรวรรณ	กาสุวรรณ
1170	นางสาว	นิรดา	ยามะลัก
1177	นางสาว	วิชุดา	อินชัย
1184	นางสาว	พรทิพย์	ประเสริฐ
1193	นาง	ภัทราพร	หิรัญวงศ์
1201	นางสาว	ยาวารี	สาเมาะ
1227	นางสาว	ปัทมาภรณ์	สุขประเสริฐ
1230	นางสาว	ขวัญดาราร	และไธสงค์
1234	นางสาว	จันทน์	พิมพา
1238	นางสาว	จุฑาทิพย์	ทวีชัย
1243	นางสาว	สำลี	แดงวิสัย
1247	นาย	วรเมธ	บุญเฉลียว
1254	นาง	มณฑนา	จันทเสน
1265	นางสาว	วราลัญช์	จิตประเสริฐ
1276	นางสาว	ณัฐธิดา	มูลทา
1277	นางสาว	ภรณ์ทิพย์	มานะการ
1298	นางสาว	สิรินาฏ	บัวผัด
1306	นางสาว	พัฒน์ธิดา	วิจาอ้าย
1312	นางสาว	ชญานิศ	เหมือนดำ
1313	นาง	บัวซอน	หาไชยวงศ์



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

รหัสประจำตัวสอบ	คำนำ	ชื่อ	สกุล
1316	นางสาว	ภัศราภรณ์	จันทะตัง
1318	นาง	รจเรข	พรหมรักษา
1319	นางสาว	วิภา	ก่อเกษมสิน
1323	นางสาว	สิริวรรณ	แซ่หลี่
1332	นางสาว	กชพร	ถิ่นกำเหนิด
1333	นาง	ภิญญาดา	กองศรีเกษ
1338	นางสาว	มนต์ทิรา	อัจฉยา
1340	นางสาว	นัศรินทร์	วิริญโท
1351	นางสาว	วันวิสาข์	ปิ่นอำนาจ
1360	นาย	ณัฐกิตต์	ศรีชัย
1366	นางสาว	วรรณิษา	อินตา
1367	นางสาว	จิตรารัตน์	สุพัฒน์
1372	นาง	หัสดี	อุเช็ง
1390	นางสาว	นันทิยา	โคตะมะ
1402	นางสาว	พิมลพรรณ	สิงห์แก้ว
1407	นางสาว	ปานตะวัน	อินตะมะกอก
1425	นางสาว	กุลวดี	สมชนะ
1429	นางสาว	ปิยาภรณ์	ปิตสาโย
1432	นาย	ธนพล	กาวิละ
1438	นาย	ชาญวัฒน์	ภูชมชื่น
1453	นาย	วิศรุต	อมรนาค
1467	นาง	พชรกมล	เล่าเจริญพานิชย์
1474	นางสาว	มณธิตา	ไพบุลย์
1476	นางสาว	สุพรรณษา	มาคุ้ม
1481	นางสาว	ธีรนุช	สุทธิแก้ว
1495	นางสาว	รัตนากร	ถิ่นก้อง
1513	นางสาว	อัมรา	คงเพชร
1528	นางสาว	อามิลี	พันธ์ิ
1530	นางสาว	วีระวรรณ	มากแบน



กำหนดการ

เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา และสถานที่	ลำดับที่/เลขบัตรประชาชน
<p>๑. ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์</p> <p>๒. เริ่มสัมภาษณ์รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง ๑๐๓, ๑๐๔, และ ๑๐๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p>	ลำดับที่ ๑๐๐๒ - ๑๕๓๐

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปิดประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่สอบด้วย